



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  
เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือก  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง การรับสมัครและอำนวยความสะดวกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในประกาศได้กำหนดหลักเกณฑ์ การรับสมัครและอำนวยความสะดวกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศให้บุคลากรได้รับทราบเป็นการทั่วไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้กำหนดวิธีการดำเนินการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. กำหนดวันและเวลาในการลงคะแนนเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละวิทยาเขต ได้แก่

บางเขน ประกอบด้วย ๑) หน่วยเลือกตั้งอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ๒) หน่วยเลือกตั้งอาคารระพีสาคริก ๓) หน่วยเลือกตั้งอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ๔) หน่วยเลือกตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีราชา ณ ชั้น ๑ อาคาร ๒๕

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร

สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี ณ ชั้น ๑ อาคารสารสนเทศ

ทั้งนี้เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ประธานคณะทำงานที่กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยแจ้งเริ่มต้นการลงคะแนนเลือก

๒. ให้ผู้มีสิทธิเลือกมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตามที่ประกาศกำหนด พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือก จากนั้นให้ลงลายมือ

ชื่อในเอกสารที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเข้าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกในคูหาที่จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นที่ลงคะแนนเลือก

๓. ให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าช่องคูหาในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางเข้า ในการลงคะแนนเลือกผู้มีสิทธิเลือกใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้หนึ่งหมายเลข โดยวิธีการเครื่องหมาย X ลงในช่อง “ออกเสียงเลือก” ในกรณีประสงค์ออกเสียงลงมติ ให้กาเครื่องหมาย X ลงในช่อง “งดออกเสียง” และเมื่อทำการลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกหย่อนบัตรลงในกล่องรับบัตรและออกจากคูหาในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางออก

๔. เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วย แจกหมุดเวลาและยุติการลงคะแนนเลือกทันที ในกรณีที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อรอลงคะแนน ให้สามารถดำเนินการให้ครบถ้วน จากนั้นให้ประธานอนุกรรมการดำเนินการตรวจนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยบัตรเสียให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการรับสมัครและอำนวยความสะดวก จากนั้นรายงานผลคะแนนมายังคณะกรรมการหลังการตรวจนับเสร็จสิ้น ภายในวันที่เลือกตั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการกำหนด

๕. ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แขนงตำแหน่งที่ว่าง เป็นผู้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกประจำหน่วยเลือกตั้งบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี โดยเปิดเผยพร้อมกัน ทั้งนี้ ในการประกาศผลการตรวจนับคะแนนจะมีการถ่ายทอด Nontri Live จากห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

๖. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แขนงตำแหน่งที่ว่าง ประชุมพิจารณารับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดจำนวนหนึ่งคนให้เป็นผู้ได้รับเลือก และในกรณีที่ผู้มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากตัดสิน โดยให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แขนงตำแหน่งที่ว่าง

๗. ให้ประธานอนุกรรมการที่กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกตั้งนำคะแนนเลือกพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบลงคะแนนและเอกสารการลงลายมือชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือก ใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับ ส่งมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แขนงตำแหน่งที่ว่าง เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุด ตามข้อ ๖ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศผลการเลือกต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ)

ประธานสภาพนักงาน

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง